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เลขาธิการกพฐ.ถก สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนราบรื่น ไม่กลับไปซบ สช.แล้ว อยู่
สอศ.ดีกว่า เตรียม เสนอแผนปรับขึ้นเงินเดือนครูอาชีวะเอกชนให้ รมว.ศึกษาธิการ คนใหม่พิจารณา
หลังไม่ได้ปรับขึ้นเงินเดือนนาน 5 ปี

วันนี้ (30 พ.ค.) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า
เมื่อเร็วๆนี้ตนได้ประชุมหารือการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมกับ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาเอกชน และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะเอกชนแห่งประเทศไทย
ซึ่งจากการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีทิศทางในการปฎิรูปอาชีวศึกษาร่วมกัน
โดยสิ่งที่เป็นข้อเสนอของกลุ่มวิทยาลัยอาชีวะเอกชนมีความต้องการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) ช่วยสนับสนุนอาชีวะศึกษาเอกชนทำงานได้สะดวกในบทบาทของเอกชนเองได้มากขึ้น เช่น
การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว
หน่วยบริการด้านงบประมาณระดับจังหวัดต้องมีที่ตั้งที่แน่นอนในพื้นที่ เป็นต้น
นอกจากนี้อยากได้รับโอกาสการอบรมพัฒนาครูเอกชนร่วมกับการพัฒนาครูของสอศ.บ้าง
ขณะเดียวกันที่ประชุมมีข้อเสนอเรื่องการสร้างขวัญกำลังใจด้วยการเสนอการขึ้นเงินเดือนให้แก่ครูอาชีวะเอกชนที่ไม่
ได้ขึ้นมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ซึ่งในประเด็นนี้ตนรับปากจะดำเนินการให้แต่เราคงจะจัดทำในรูปแบบบัญชีเตรียมเสนอ
รมว.ศึกษาธิการ คนใหม่ด้วยว่าจะมีแนวทางปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่ครูอาชีวะเอกชนได้อย่างไรบ้าง

 เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า
สำหรับประเด็นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอยากขอกลับไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมก
ารศึกษาเอกชน (กช.) นั้น มีข้อสรุปในที่ประชุมร่วมกันว่า
กลุ่มสมาคมวิทยาลัยอาชีวะเอกชนทั้งหมดยังมีความต้องการอยู่ภายใต้การดูแลของสอศ.เหมือนเดิม
แต่ที่ผ่านมากลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนไม่เคยรับทราบข้อมูลว่าสอศ.ดำเนินการและบริการสิทธิประโยชน์อะไรใ
ห้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนบ้าง
ซึ่งเหมือนเป็นการสื่อสารระหว่างสอศ.และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ยังไม่ตรงจุดเท่านั้น
ดังนั้นจากนี้ไปสอศ.จะมีการพูดคุยและทำความเข้าใจพร้อมกับประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ให้มากขึ้น รวมถึงจับมือร่วมกันปฎิรูปอาชีวะศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในอนาคต
เพราะเรื่องใดที่ภาครัฐติดขัดก็จะได้มีโอกาสชี้แจงให้เอกชนได้เข้าใจ
อีกทั้งเรื่องใดที่เป็นความต้องการของเอกชนเราก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ เนื่องจาก
สอศ.ยึดมั่นเสมอว่ากลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนได้เข้ามาช่วยจัดการศึกษาให้ประเทศลำพังภาครัฐเองก็จัดได้ระดั
บหนึ่งเท่านั้น
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